

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 30.16 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.05-30.25 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.16 บาท แข็งค่าขึ้น จากวานนี้เปิดที่ 30.18 บาท ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ หลังล่าสุดมีกระแสข่าวว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาในเอ็มโอยูข้อตกลงทางการค้าได้ ซึ่งน่าจะเป็นการรับซื้อตกลงร่วมกันว่าสหรัฐจะยังไม่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ คาดกรอบวันนี้ 30.05-30.25 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.16 บาท แข็งค่าขึ้นจากวานนี้เปิดที่ 30.18 บาท โดยค่าเงินบาทมีแนวแข็งค่าขึ้น หลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวล หลังล่าสุดมีกระแสข่าวว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาในเอ็มโอยูข้อตกลงทางการค้าได้ซึ่งน่าจะเป็นการรับหลักการข้อตกลงร่วมกันว่าสหรัฐจะยังไม่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ และคาดว่าจีนกับสหรัฐน่าจะยังมีการเจรจายละเอียดเงื่อนไขทางการค้าต่างๆร่วมกันเพิ่มเติมก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่สถานการณ์ที่เกิดตลาดตีความออกมาเป็นบวก

*คาดกรอบวันนี้ 30.05-30.25 บาท

*นอกจากนี้ วานนี้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีการประชุมซึ่งจะเป็นประธานการประชุม ECB เป็นครั้งแรกของนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB หลังจากมารับตำแหน่ง ซึ่งผลประชุมมีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมคือ 0.5% และคงมาตรการการทาคิวอีไว้ที่ 20,000 ล้านยูโรต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งระบุหลังการประชุมว่าแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงสงครามการค้า(Trade War) เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในออกมาดำเนินมาตรการทางการคลังเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะปัจจุบันยังใช้มาตรการดังกล่าวน้อยอยู่

*ติดตามผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งคาดว่าจะทราบผลฝ่ายผู้ชนะเลือกตั้งได้อย่างเป็นทางการในคืนนี้ซึ่งเอ็กซ์ทิโคาดว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ซึ่งมีนายบอริส จอห์นสัน เป็นหัวหน้าพรรค จะได้ที่นั่ง 368 ที่นั่ง จาก ทั้งหมด 650 ที่นั่ง ส่งผลให้ให้การดำเนินการทำ Brexit จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.7450 จากวานนี้ 97.3970

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 649.39 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,873.97ล้านบาท

*ขปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.191 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้